

คำประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นชาวกรุงเทพมหานคร ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2487 ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนผดุง ด้วยความกำเนิดในครอบครัวที่มีพี่น้องหลายคนโดยที่ คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพขายอาหาร ทำให้ชีวิตในวัยเด็กของท่านได้เห็นแบบอย่างการทำงานที่ต้องใช้ความ ขยันอดทนอย่างมาก ท่านจึงมีความสนใจในการค้าตั้งแต่เยาว์วัยโดยเริ่มจากกิจการเล็ก ๆ จนในที่สุดท่าน ก็ได้ใช้ความขยันหมั่นเพียร ต่อสู้ชีวิตอย่างอดทน เรียนรู้จากชีวิตจริง พัฒนาตนเองจนได้เป็นเจ้าของกิจการ ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้รับปริญญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

จุดเริ่มต้นทำให้นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นที่รู้จักก็คือ การที่ท่านได้มีโอกาสเข้ามาดำเนินธุรกิจ สุราพัฒนาการผลิตสุราของไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ และในเวลาต่อมาท่านได้สร้างเครือข่าย การตลาดและการขนส่งทั้งเครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ ได้สร้างแบรนด์เครื่องดื่มตราช้างจนเป็นที่เชื่อถือทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ นับว่าท่านได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศไทยโดยการยกระดับมาตรฐานการผลิต เครื่องดื่มของไทยและสร้างแบรนด์เครื่องดื่มของไทยให้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในตลาดโลก

จากพื้นฐานของความสำเร็จในกิจการเครื่องดื่ม นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้ก้าวสู่ธุรกิจประเภทอื่น อีกหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ การเงินและประกัน การค้าอุตสาหกรรมรวม ธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยที่ในแต่ละสาขาธุรกิจที่เข้าไปลงทุน ท่านจะมุ่งพัฒนาและต่อยอดจน ครบวงจร ทำให้กิจการหลายสาขาเติบโตอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันท่านเป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ “ทีซีซีกรุ๊ป” ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ ของคนไทยที่มีศักยภาพสูง และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลท่านได้ใช้โอกาสและจังหวะที่เหมาะสมขยาย กิจการทั้งด้านโรงแรม การค้าและการเกษตรไปสู่ต่างประเทศ จนในปัจจุบันกลุ่มทีซีซี มีโรงแรมมากกว่า 30 แห่ง ใน 10 ประเทศทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา มีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ทั้งประเทศไทย เวียดนามและมาเลเซีย รวมทั้งมีธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าที่ แข็งแรงในกลุ่มประเทศอินโดจีน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และการเป็นนักบริหารที่มีกลยุทธ์เป็นเลิศ ตลอดจนเป็นผู้มีบทบาททำให้ สินค้าและบริการจากประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สามารถขยายฐานธุรกิจสู่ประเทศต่าง ๆ ของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553